

# List 9 địa chỉ phá thai ở đâu nhất tại Hà Nội

Nạo phá thai ở đâu? đâu là địa chỉ phá thai an toàn & đáng tin cậy ở Hà Nội? Nên nạo phá thai ở đâu uy tín phòng khám hay phòng khám tư thì tốt? trung tâm chăm sóc sức khỏe nào nạo phá thai tốt nhất tại thời điểm này? Đây là hoang mang của nhiều người mẹ lỡ có thai ngoài ý muốn hoặc thai nhi bị dị tật phải nạo phá thai. Phần tiếp theo là những địa điểm nạo hút nạo phá thai an toàn tại Hà Nội dành cho phái yếu vận dụng. Việc thực hiện nạo phá thai ở những khu vực đáng tin cậy chất lượng sẽ bảo đảm thành công, an toàn & không gây ra biến chứng nguy hại cho người mẹ.

## Nạo phá thai an toàn là gì?

Nạo phá thai an toàn là áp dụng một số cách nội khoa, ngoại khoa để kết thúc sự tiến triển của thai nhi & đẩy thai nhi ra ngoài. Nạo phá thai chỉ là một tiểu phẫu nhỏ tuy nhiên chứa đựng nhiều nguy cơ. Do đó chỉ những khu vực đáng tin cậy được cấp phép nạo phá thai mới được thực hiện. Người thực hiện phải là thầy thuốc chuyên khoa có kiến thức chuyên ngành & thâm niên.

Tại thời điểm này có 3 cách nạo phá thai an toàn như sau:

- Phá thai bằng thuốc là cách dễ dàng nhất để nạo phá thai. Người mẹ chỉ cần phá thai bằng thuốc mà không cần tác động đến dạ con. Tuy vậy cách này chỉ áp dụng với thai nhi từ 5-7 tuần, thai nhi nằm trong dạ con.
- Hút chân không là cách nạo phá thai ngoại khoa dùng ống hút siêu mềm cho vào dạ con & hút thai nhi ra ngoài. Thai nhi từ 7-12 tuần được áp dụng cách nạo phá thai này.
- Nong thai là cách này phức tạp nhất áp dụng với một số thai nhi đã quá to từ 12 - 18 tuần tuổi.



## Tiêu chuẩn lựa chọn khu vực nạo phá thai an toàn

Thai nhi bị dị tật hoặc khi có thai ngoài ý muốn, việc tìm đến địa chỉ phá thai an toàn & đáng tin cậy là một thách thức cấp bách đối với người phụ nữ. Tuy vậy, việc lựa chọn một trung tâm chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy & chất lượng tại Hà Nội tại thời điểm này là khá trở ngại. Nhiều trung tâm chăm sóc sức khỏe mạo danh đáng tin cậy tuy nhiên thực tại lại không bảo đảm chất lượng, còn có thể là có những trung tâm chăm sóc sức khỏe lừa đảo, gây ra những hệ lụy đáng nhớ tiếc cho người dùng tiện ích.

Bên cạnh đó khi nhận biết có thai ngoài ý muốn, phôi yếu thường rất hoang mang & ngại đến một số trung tâm chăm sóc sức khỏe để phá nạo phá thai. Nên nhiều người đã tự mua thuốc nạo phá thai để uống ở nhà. Việc làm này tiềm ẩn khá nhiều nguy hại như thai chết lưu, thai dị tật, thai sót, sót nhau & một số tác động khác đến sức khỏe thể chất người mẹ.

Do đó trong bất cứ nếu như nào, khi nạo phá thai phôi yếu đều phải đến một số trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên khoa để thực hiện. Tiêu chuẩn để lựa chọn một khu vực nạo phá thai an toàn, đáng tin cậy, cần trọng trong quá trình phục vụ sức khỏe thể chất người có bệnh sẽ bao gồm có điều sau:

## **Giấy phép kinh doanh**

Điều cấp bách nhất của một phòng khám đáng tin cậy chủ yếu là sự Hồ sơ cá nhân, thẩm quyền được cơ quan chính phủ, bộ, sở y tế cấp phép hoạt động. Giấy phép kinh doanh của địa chỉ phá thai phải được minh bạch minh bạch, rõ ràng tại phòng khám hoặc được đăng trực tiếp trên một số trang mạng chính thức của phòng khám. Cách nạo phá thai phải an toàn & được cấp phép dùng theo pháp luật dịch vụ công giúp người có bệnh yên tâm hơn trong quá trình điều trị.

## **Trình độ chuyên môn thầy thuốc chuyên khoa**

Kiến thức chuyên ngành là tác nhân cấp bách thứ hai mà một địa chỉ phá thai đáng tin cậy bắt buộc phải có. Thầy thuốc chuyên khoa là người trực tiếp thực hiện thăm khám sức khỏe người mẹ, thai nhi & thực hiện nạo phá thai. Do đó yêu cầu kiến thức chuyên ngành phải vững vàng, có thâm niên lâu năm. Thầy thuốc chuyên khoa xuất sắc sẽ thực hiện phá thành công mà ít tiếp diễn sai lệch sót.

## **Cơ sở vật chất**

Cơ sở vật chất máy móc y tế để thực hiện nạo phá thai cũng là một tác nhân nên lưu tâm. Vì nếu khu vực nạo phá thai được đầu tư, công cụ y tế hiện đại và tiên tiến sẽ đóng góp cho quá trình nạo phá thai tiếp diễn suôn sẻ. Môi trường y tế phải được vô khuẩn tuyệt đối, hạn chế tối đa một số biến chứng có thể xảy với người mẹ. Bên cạnh đó khi đến một số địa chỉ phá thai an toàn phôi yếu sẽ yên tâm thực hiện hơn những khu vực lụp xụp, không sạch, mất vệ sinh. Do đó môi trường khám điều trị bệnh chuyên nghiệp, an toàn & hữu hiệu là một tiêu chuẩn rất cần phải của một địa chỉ phá thai an toàn.

## **Tiện ích phục vụ**

Người mẹ cần có tâm lý thư giãn trước khi thực hiện nạo phá thai. Do đó nếu một số thủ tục quá rườm rà, nhân viên không chu đáo san sẻ cùng với khám bệnh sẽ khiến người mẹ hoang mang. Một khu vực đáng tin cậy sẽ bảo đảm tiện ích chuyên nghiệp giúp một số người mẹ yên tâm thực hiện. Mô hình khám điều trị bệnh chuyên nghiệp, bảo đảm an toàn cùng với sự riêng tư cho người có bệnh. Bên cạnh đó trung tâm chăm sóc sức khỏe nạo phá thai đáng tin cậy phải có thêm một số loại thuốc như thuốc giảm đau, thuốc giúp hạn chế ói mửa & ói mửa, thuốc kháng nhiễm khuẩn để phòng ngừa trong những nếu như cần phải dùng.

## **Giá tiền nạo phá thai**

Giá tiền nạo phá thai cũng được xem là một trong số các tiêu chuẩn mà nhiều phôi yếu quan tâm khi lựa chọn địa chỉ phá thai an toàn, vì với một số khu vực đáng tin cậy chất lượng thì giá tiền nạo phá thai sẽ đắt hơn so với một số khu vực chất lượng thấp. Tuy vậy sẽ bảo đảm được an toàn cho phôi yếu. Bởi vậy, phôi yếu đừng quá đặt nặng thắc mắc giá tiền nạo phá thai khi lựa chọn địa chỉ phá thai đáng tin cậy & chất lượng.

# Nạo phá thai ở đâu uy tín? phòng khám hay phòng khám tư?

Tuy vậy, nhiều phái yếu câu hỏi là nên đi đến bác sĩ khám & kết thúc thai ở phòng khám công hay phòng khám tư. Chuyên gia giới thiệu: cho dù lựa chọn bất cứ địa điểm nào đi chăng nữa thì nó cũng vẫn có những ưu - khuyết điểm riêng. Không hẳn phòng khám tư thì không tốt, không sử dụng bao cao su & trái lại vì mỗi cái sẽ có những mặt tốt riêng.

- Đối với phòng khám công

Phái yếu sẽ có được những mặt tốt như: là phòng khám do dịch vụ công mở ra, ban hành nên mọi giá tiền ở mức thông thường, được minh bạch rõ ràng, có thể áp dụng những loại bảo hiểm y tế khác nhau. Có hàng ngũ thầy thuốc chuyên khoa xuất sắc, đầy đủ máy móc hiện đại và tiên tiến để áp dụng vào khám bệnh & điều trị bệnh lý.

Tuy vậy, bên cạnh đó cũng vẫn có những khuyết điểm riêng như:

Bởi vì là phòng khám lớn, sẽ có đông người đến khám nên không hạn chế trạng thái quá vận tải, phải mất thời gian xếp hàng chờ đợi, xếp hàng chờ đợi, 1 giường bệnh nhiều bệnh nhân sẽ tác động đến công tác, thời gian của phái yếu.

Cộng với đó số lượng người có bệnh đông nên khâu vệ sinh một số công cụ y tế, ghế ngồi, có thể không bảo đảm sẽ dễ dẫn tới truyền nhiễm sang một số bệnh lý khác cho những người khám bệnh sau.

Lộ trình khám bệnh tại một số phòng khám công thì sẽ rườm rà, nhiều thủ tục, chớ nên hướng dẫn, san sẻ chu đáo mất nhiều thời gian. Có khá nhiều một số nếu như nhân viên y tế của phòng khám công bị phản ánh là bí bách, cục súc không san sẻ chu đáo cho người có bệnh,.....

Khuyết điểm nữa là tại một số phòng khám công thì thời gian khám bệnh & điều trị trong giờ nhà nước làm việc, không làm việc cuối tuần nên sẽ hạn chế đối với những người bận bịu, đi làm giờ nhà nước làm việc.

- Đối với phòng khám tư

Hàng ngũ y thầy thuốc chuyên khoa xuất sắc, nhiều thâm niên, được huấn luyện đầy đủ kiến thức chuyên ngành cùng hệ thống cơ sở vật chất tiện thể nghi, hiện đại và tiên tiến giúp cho việc khám bệnh & điều trị bệnh lý chuẩn xác.

Điểm cộng tiếp là tại những phòng khám này người có bệnh có thể đi đến bác sĩ khám ngoài giờ nhà nước làm việc hầu hết một số ngày trong tuần, thời gian khám nhanh chóng, không mất nhiều thời gian.

Người có bệnh có thể đăng kí online, không bắt buộc phải xếp hàng chờ đợi mà lại được hưởng nhiều ưu đãi lôi cuốn. Người có bệnh còn được hàng ngũ san sẻ, hướng dẫn chu đáo trước, trong & sau khi khám bệnh.

Tuy vậy, khuyết điểm chính của phòng khám tư là giá tiền sẽ đắt hơn so với phòng khám tuy nhiên bạn sẽ được trải nghiệm những tiện ích, sự hướng dẫn san sẻ nồng nhiệt & không mất khá nhiều thời gian.

# List 10 địa chỉ phá thai an toàn, đáng tin cậy tại Hà Nội

Với tỷ lệ nạo phá thai ngày càng tăng ở nước ta, kéo theo đó là khu vực nạo phá thai cũng mọc lên nhiều. Tuy vậy điều đó lại gây ra trở ngại cho người mẹ khi chưa nắm rõ khu vực nào an toàn, chất lượng.

Mỗi khu vực lại có mức giá khác nhau. Đánh vào tâm lý tiết kiệm giá tiền của nhiều người mẹ nhiều khu vực chất lượng thấp vẫn ngang nhiên hoạt động. Nếu chẳng may nạo phá thai tại đây, phái yếu có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hại.

Bởi vậy, để giúp phái yếu dễ dàng lựa chọn, phần tiếp theo là top 10 khu vực nạo phá thai đáng tin cậy an toàn ở Hà Nội được một số thầy thuốc chuyên khoa chuyên gia nhận xét cao về chất lượng cùng với sự bảo đảm đối với sức khỏe thể chất người phụ nữ.

## 1. Bệnh viện Phụ Sản TW - khu vực nạo phá thai an toàn ở Hà Nội

Nếu bạn đang tìm kiếm một phòng khám công chuyên về phụ khoa để thực hiện nạo phá thai thì bệnh viện Phụ Sản TW là một địa điểm thích hợp. Đây là khu vực chuyên sản khoa lớn hàng đầu cả nước.

Phòng khám được đầu tư cơ sở vật chất khá đẳng cấp & hiện đại và tiên tiến. Quy mô phòng khám lên tới 1000 giường bệnh với 14 khoa lâm sàng. Một số máy móc y tế như hệ thống xét nghiệm y học sinh hóa, siêu âm, xét nghiệm y học, huyết học, để kháng đều được đầu tư hiện đại và tiên tiến.

Hàng ngũ chuyên gia trình độ chuyên môn gồm có giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ... với nhiều năm thâm niên làm việc. Một số thầy thuốc chuyên khoa tại đây còn liên tiếp đi đào tạo & giao lưu thâm niên ở hải ngoại. Đây cũng là khu vực chuyển giao công nghệ đến một số phòng khám tuyến dưới & huấn luyện sau đại học chuyên ngành sản khoa.

Bệnh viện Phụ Sản TW với bề dày lịch sử hơn 60 năm hoạt động, phái yếu có thể tuyệt đối yên tâm khi lựa chọn nạo phá thai tại đây.

Tuy vậy hằng ngày phòng khám kết nạp một lượng không nhỏ người có bệnh đến khám bệnh. Bên cạnh đó giá tiền khám bệnh cũng tương đương với cấp độ đầu tư của phòng khám. Do đó bạn hãy suy nghĩ thật kỹ & tự giác thời gian để đi đến bác sĩ khám.

## 2. địa chỉ phá thai an toàn ở Hà Nội - hãy đến phòng khám Thái Hà

Nếu vì nhiều lý do & thời gian, chẳng thể bố trí công tác để đi đến bác sĩ khám công thì phòng khám tiện ích cũng là một lựa chọn tốt. Tại thời điểm này một số trung tâm chăm sóc sức khỏe ngoài công lập ngày càng tiến triển & được đầu tư hiện đại và tiên tiến không hề kém cạnh phòng khám tư. Một trong đó là phòng khám Thái Hà.

Phòng khám Thái Hà về quy mô chẳng thể so sánh với phòng khám lớn tuy nhiên chất lượng tiện ích đầu tư máy móc y tế thì không hề kém cạnh. Phòng khám Thái Hà với hướng đến là khu vực khám bệnh đáng tin cậy, đầu tư một số máy móc tiên tiến nhất.

Ví dụ như máy trị liệu phụ khoa, máy trị liệu sau sinh... dùng một số công nghệ mới, điện từ giúp hạn chế đau đớn cho người có bệnh.

Bên cạnh đó phải liệt kê hàng ngũ thầy thuốc chuyên khoa là những chuyên khoa có hơn 30 năm thâm niên làm việc ở những phòng khám lớn như thầy thuốc chuyên khoa Tạ Thị Hồng Duyên, thầy

thuốc chuyên khoa Nguyễn Thị Phương Loan,...

Thai phụ sẽ được hàng ngũ sản sê viên trả lời & sản sê nồng nhiệt hầu hết những câu hỏi giúp chuẩn bị tâm lý tốt nhất trước khi thực hiện nạo phá thai.

### **3. địa điểm hút thai chân không an toàn tại khoa phụ khoa bệnh viện Bạch Mai**

Bệnh viện Bạch Mai là một trong số các phòng khám đáng tin cậy hàng đầu cả nước. Đây là địa điểm khám & điều trị đa khoa gồm cả khoa phụ khoa ngày càng được mở rộng.

Khoa phụ khoa chào đời từ năm 1929 đến tại thời điểm này có 80 giường bệnh để đón tiếp người mẹ. Đây là một trong 3 trọng điểm phụ khoa lớn ở Hà Nội cộng với bệnh viện Phụ Sản TW & bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Hàng ngũ thầy thuốc chuyên khoa tại đây cũng vẫn có kiến thức chuyên ngành xuất sắc & giàu thâm niên. Người mẹ có thể yên tâm lựa chọn nạo phá thai tại bệnh viện Bạch Mai. Tuy vậy đây bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa kết nạp số lượng người có bệnh không nhỏ. Do đó nếu không muốn xếp hàng chờ đợi lâu bạn sẽ phải đi rất sớm.

### **4. Nạo phá thai ở đâu uy tín - Bệnh viện đa khoa Bưu Điện Hà Nội**

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện Hà Nội là một trong số các phòng khám đáng tin cậy có trọng điểm giúp đỡ sinh nở. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ phá thai an toàn liệu có thể vận dụng địa điểm này.

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện là một cái tên quen thuộc với người Hà Nội, trải qua hơn 40 năm hình thành & tiến triển. Đây là một trong số các khu vực có chất lượng khám bệnh tốt tại Hà Nội.

Hàng ngũ thầy thuốc chuyên khoa, thầy thuốc chuyên khoa tại đây đều có kiến thức chuyên ngành cao, đạt được những thành tích xuất sắc trong công tác. Chuyên khoa phụ khoa cũng được nhiều phái yếu sự tin cậy lựa chọn là nơi sinh nở. Khi đến nạo phá thai tại đây sẽ được một số thầy thuốc chuyên khoa đáng tin cậy hàng đầu sản sê, giới thiệu & lựa chọn cách nạo phá thai thích hợp.

### **5. Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội - địa chỉ phá thai đáng tin cậy tại Hà Nội**

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là một trong số các trung tâm y tế phụ khoa lớn nhất Hà Nội. Phòng khám có tới 3 chi nhánh thích hợp cho bạn không phải đi đứng qua xa xôi.

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội được nhận xét là chuyên khoa hàng I, là một trong 6 khu vực khám bệnh điều trị phụ khoa tốt nhất cả nước. Chỉ điều đó thôi đã chỉ ra rằng cấp độ bảo đảm khi thực hiện nạo phá thai tại đây.

### **6. Nạo phá thai ở đâu - Bệnh viện đại học Y Hà Nội**

Bệnh viện đại học Y Hà Nội là một trong số các phòng khám lâu đời với bề dày lịch sử trong khám bệnh & điều trị một số bệnh lý. Đây cũng có thể coi là một địa chỉ phá thai đáng tin cậy cho một số mẹ ở phía Bắc.

Hàng ngũ tiến sĩ, thầy thuốc chuyên khoa nhiều thâm niên, máy móc hiện đại và tiên tiến được cho vào điều trị. Bên cạnh đó, tại đây còn là nơi đào hình thành nhiều hàng ngũ y thầy thuốc chuyên khoa xuất sắc.

Bởi vì là phòng khám lớn, nên lượng người có bệnh tới khám & điều trị bệnh khá đông. Nếu phái yếu

có ý muốn thực hiện tại đây thì cần đi sớm, hạn chế mất thời gian xếp hàng chờ đợi, xếp hàng chờ đợi để điều trị bệnh.

## **7. Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh - địa chỉ phá thai tốt tại Hà Nội**

Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh là phòng khám tư được sở y tế Hà Nội cấp phép hoạt động, có hệ thống máy móc hiện đại và tiên tiến, cơ sở vật chất tốt. Hệ thống phòng xét nghiệm y học, tiểu phẫu, phòng hội chẩn, phòng nghỉ ngơi...đầy đủ công cụ y tế đáng tin cậy. Sẽ là một trong số các địa điểm địa chỉ phá thai đáng tin cậy để bạn lựa chọn tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, tại đây cũng có hàng ngũ y thầy thuốc chuyên khoa với trình độ chuyên môn cao, được huấn luyện từ một số phòng khám lớn hàng đầu cả nước.

Người có bệnh khi đến đây sẽ được phục vụ, phục vụ chu đáo, tiết kiệm thời gian không rườm rà nhiều thủ tục như phòng khám dịch vụ công.

## **8. địa điểm phá thai bằng thuốc đáng tin cậy - bệnh viện Saint Paul**

Khoa phụ sản của bệnh viện Saint Paul được nhiều người có bệnh nhận xét là khoa khám điều trị bệnh chất lượng & đáng tin cậy.

Bệnh viện Saint Paul với việc trang bị công cụ y tế hiện đại và tiên tiến, phòng ốc đẳng cấp. Cộng với đó là những chuyên gia xuất sắc kiến thức chuyên ngành, giàu thâm niên. Khoa sản của bệnh viện Saint Paul có nghe nói đến là địa điểm phá thai bằng thuốc đáng tin cậy tại hà nội. Phái yếu có thể vận dụng & lựa chọn khi có ý muốn nạo phá thai.

Sau khi khám bệnh, san sẻ với người có bệnh, nếu phái yếu vẫn nhất quyết nạo phá thai. Một số thầy thuốc chuyên khoa phụ khoa xuất sắc kiến thức chuyên ngành, kỹ năng cao sẽ giúp phái yếu lựa chọn cách nạo phá thai an toàn, thích hợp với nhóm tuổi của thai nhi cùng với trạng thái sức khỏe thể chất của người mẹ.

## **9. địa chỉ phá thai an toàn tại Hà Nội - bệnh viện Thanh Nhàn**

Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội bệnh viện đa khoa dịch vụ công nổi tiếng tại Hà Nội.

Một số chuyên khoa tại thời điểm này mà bệnh viện Thanh Nhàn đang khám & điều trị đó là:

- Thăm khám & điều trị một số bệnh lí về phụ khoa
- Một số bệnh ở nam giới
- điều trị vô sinh hiếm muộn
- San sẻ về kế hoạch hóa gia đình
- Nạo phá thai an toàn cho người mẹ

Bởi vậy, nếu bạn chưa nắm rõ đến đâu để nạo phá thai, bệnh viện Thanh Nhàn sẽ là trả lời cho bạn khoản hoang mang của bạn.

Với hàng ngũ thầy thuốc chuyên khoa kiến thức chuyên ngành xuất sắc, có nhiều thâm niên. Công nghệ y tế tốt, khu vực máy móc y tế hiện đại và tiên tiến. Cách nạo phá thai hiện đại và tiên tiến. Bệnh viện Thanh Nhàn có nghe nói đến là một trong số các địa điểm nạo phá thai an toàn nhất tại thời điểm này tại hà nội.

## **10. địa điểm bán thuốc nạo phá thai ở Hà Nội - bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức**

Nếu phái yếu đang định nạo phá thai nội khoa, phái yếu chưa nắm rõ đến địa điểm nào để thầy thuốc chuyên khoa thực hiện khám bệnh cùng với thực hiện nạo phá thai nội khoa. Phái yếu có thể vận dụng đến với khoa sản của bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức với bề dày về lịch sử còn là phòng khám tuyến trung ương, vì vậy hàng ngũ thầy thuốc chuyên khoa tại phòng khám đều là những người có thâm niên làm việc, xuất sắc kiến thức chuyên ngành & nhiều thâm niên điều trị, khám bệnh & khai triển tiểu phẫu.

Tại thời điểm này, khoa sản của bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức ngoài việc phục vụ sức khỏe thể chất chuyên sâu cho một số người mẹ, khám & điều trị một số bệnh lí về phụ khoa thì Khoa sản của phòng khám còn thực hiện tiểu phẫu nạo phá thai an toàn với nhiều cách. Trong đó gồm có cách nạo phá thai an toàn nội khoa..

Người phụ nữ cần lưu tâm những tiêu chuẩn cấp bách khi lựa chọn khu vực nạo phá thai ở đâu uy tín. Mong rằng những thông tin này đã giúp bạn trả lời câu hỏi nên nạo phá thai ở đâu ở Hà Nội & tìm được một khu vực thích hợp với mình.

[phòng khám phụ khoa tốt nhất ở Hà Nội](#)

[khám phụ khoa ở đâu Hà Nội](#)

[phòng khám phụ khoa uy tín tại Hà Nội](#)

[địa chỉ khám phụ khoa uy tín](#)

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/thay-co-cho-em-hoi-phuong-thuc-tuyen-sinh-nam-2023-a-truong-minh-c-o-xet-hoc-ba-duoc-khong-a?dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-327.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-327.htm>

[pha thai o dau an toan](#)

[phong kham pha thai](#)

[phá thai bằng thuốc ở đâu](#)

[bệnh viện phá thai](#)

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/thay-co-cho-em-hoi-phuong-thuc-tuyen-sinh-nam-2023-a-truong-minh-c-o-xet-hoc-ba-duoc-khong-a?dia-chi-pha-thai-o-dau-an-toan-o-ha-noi-327.html>